

## CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

duy trì chế độ, nền nếp sinh hoạt theo quy định, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; qua đó cùng với các chi bộ, đảng bộ trong toàn Khối xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng phát triển vững mạnh,

đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với việc thành lập Chi bộ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Hưng đã nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lên 123 đơn vị.

Trong buổi chiều cùng ngày, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh đã công bố và ra mắt Chi đoàn Thanh niên Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Trường Hưng trực thuộc Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh.

## KHÁNH THÀNH, BÀN GIAO NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT...

(Tiếp theo trang 1)

công trình phụ khép kín, tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Còn nhà đại đoàn kết của bà Bùi Thị Khuôn được khởi công xây dựng từ ngày 25/2, đến nay đã đưa vào sử dụng. Công trình có diện tích 45m<sup>2</sup>, tổng kinh phí xây dựng 150 triệu đồng.

Nhân dịp này, đại diện các phòng, ban, ngành của huyện, lãnh đạo xã, các tổ chức, cá nhân đã trao nhiều phần quà cho bà Phương và bà Khuôn. Đây là hoạt động ý nghĩa thể hiện truyền thống "tương thân, tương ái" của dân tộc, qua đó góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân và quan tâm chăm lo, hỗ trợ người nghèo ngày một tốt hơn, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

\* Sáng ngày 24/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Vũ

Thu tổ chức lễ khánh thành nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Trần Thị Thúy, hộ cận nghèo thôn Vô Ngại, xã Tam Quang.

Bà Thúy là mẹ đơn thân, mặc dù chăm chỉ lao động nhưng sức khỏe yếu, nuôi con ăn học nên chưa có điều kiện xây nhà, nhiều năm qua phải ở trong ngôi nhà cấp 4 dột nát. Vừa qua, được Hội LHPN huyện Vũ Thu vận động hỗ trợ 50 triệu đồng trích từ quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh, bà Thúy xây dựng ngôi nhà mới trị giá 130 triệu đồng.

Ngôi nhà mới khang trang giúp gia đình bà Thúy có chỗ ở an toàn mùa mưa bão.

\* Sáng ngày 24/5, Đồn Biên phòng Cửa Lân phối hợp với

Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải tổ chức khánh thành nhà tình nghĩa cho kết Tổng Thị Hương, thôn Hưng Long Nam, xã Đồng Long.

Gia đình chị Hương có hai mẹ con, thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Căn nhà của chị Hương rộng 80m<sup>2</sup>, sau 3 tháng thi công đã hoàn thành, tổng kinh phí xây dựng 380 triệu đồng. Đây là nguồn động viên đối với mẹ con chị Hương, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân đối với người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đã tới chung vui, trao quà hỗ trợ chị Hương vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

## HUNG HÀ CHỦ ĐỘNG PHƯƠNG AN ỨNG PHÓ TRƯỚC MÙA MƯA BÃO

Bước vào mùa mưa bão năm 2023, huyện Hưng Hà đã triển khai nhiều giải pháp và đẩy mạnh thực hiện phương châm "4 tại chỗ" nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, không để bị động trước thiên tai.



Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà tổ chức vớt bèo bọng, khơi thông dòng chảy.

## HỘI THẢO THU HÚT ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)

sự đột phá trong thu hút những dự án lớn từ Hàn Quốc đầu tư vào các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, 60 nhà đầu tư hạ tầng các KCN, CCN, một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã nghe đại diện Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát triển công thương (Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương) giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và kế hoạch tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại nước ngoài vào Việt Nam trong năm 2023. Ông Sungwook Cha, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ KOREA DESK, Phó Giám đốc Văn phòng KOTRA Hà Nội

thông tin về hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam; chia sẻ xu hướng đầu tư FDI của Hàn Quốc đối với các khu vực, quốc gia trên thế giới, các ngành sản xuất và lĩnh vực đời sống; kinh nghiệm tổ chức xúc tiến đầu tư bằng hình thức tọa đàm chính sách theo từng ngành nghề thể mạnh đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc. Đặc biệt, ông Sungwook Cha chia sẻ cách tiếp cận, thu hút nhà đầu tư tiềm năng của Hàn Quốc; các sự kiện xúc tiến thương mại KOTRA tổ chức định kỳ; cung cấp số liệu ví mô, thông kê, xu hướng và khuyến nghị đối với các địa phương, nhà đầu

tư hạ tầng KCN, CCN của Thái Bình nên chú trọng nghiên cứu, tập trung khai thác.

Hội thảo cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, thể mong muốn hợp tác với nhau trên nhiều mặt, từ giới thiệu, quảng bá môi trường đầu tư đến địa điểm và những thế mạnh của các KCN, CCN hiện có của Thái Bình. Trao đổi làm rõ những chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư của tỉnh và nhà đầu tư hạ tầng dành cho doanh nghiệp và hy vọng thông qua Cục Xúc tiến thương mại, Văn phòng KOTRA tại Hà Nội là nhịp cầu kết nối các nhà đầu tư Hàn Quốc đến Thái Bình hợp tác đầu tư.

## HỘI THẢO LỊCH SỬ TRUNG ĐOÀN 568...

(Tiếp theo trang 1)

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, góp ý các nội dung xây dựng lịch sử Trung đoàn 568 như: Quá trình hình thành và phát triển của Trung đoàn 568; những thành tích nổi bật của Trung đoàn trong kháng chiến

chống Mỹ, tham gia chiến dịch bảo vệ biên giới phía Bắc, qua trình đón sức chiến đấu và chi viện cho chiến trường miền Nam, những đóng góp của Trung đoàn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Thông qua hội thảo nhằm biên soạn cuốn lịch sử Trung đoàn 568 bảo đảm chất lượng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

# Khó khăn trong xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (GSGC) tập trung có ý nghĩa rất quan trọng trong phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, môi trường và sức khỏe người dân. Tuy nhiên, vì nhiều vướng mắc, đến nay số cơ sở giết mổ GSGC tập trung trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất ít và hoạt động cầm chừng, gây khó khăn trong công tác kiểm soát an toàn thực phẩm.

## Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung "thoi thóp"

Đầu tư hàng trăm triệu đồng cho cơ sở hạ tầng, cơ sở giết mổ tập trung của ông Nguyễn Văn Nhuận, xã Minh Tân (Hưng Hà) được xây dựng khá bài bản, chia thành các khu riêng biệt phục vụ công tác giết mổ đúng quy trình và bảo đảm an toàn thực phẩm. Theo tính toán ban đầu, với công suất từ 70 - 100 con lợn/ngày đêm, cơ sở sẽ đáp ứng nhu cầu cho xã Minh Tân và các bếp ăn tập thể của trường học, doanh nghiệp quanh vùng. Tuy nhiên, sau 5 năm đi vào hoạt động, những gì ghi nhận được là cảnh đìu hiu, cơ sở vật chất dần xuống cấp, khác biệt hẳn với không khí rôm rả, đông đúc tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ diễn ra hàng đêm.

Ông Nhuận cho biết: Năm 2018, tôi được ngành nông nghiệp, dự án cạnh tranh ngành

chăn nuôi và an toàn thực phẩm (LiSap) hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ GSGC tập trung với đầy đủ chứng nhận về vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thời gian đầu hoạt động, mỗi ngày chúng tôi giết mổ được 15 - 20 con lợn. Tuy nhiên, càng về sau càng "kém duyên" và hiện mỗi ngày chỉ giết mổ từ 1 - 2 con lợn phục vụ nhu cầu tiêu dùng nhỏ lẻ của người dân trên địa bàn. Cơ sở áp dụng quy trình giết mổ theo liên kết từ trang trại tới giết mổ, pha lọc, đóng gói, bảo quản, vận chuyển... đều bảo đảm đúng quy định của ngành chuyên môn. Tuy nhiên, sản phẩm giết mổ không cạnh tranh được về giá với các cơ sở nhỏ lẻ. "Bỏ thì thương, vương thì tội", tôi phải tận dụng mặt bằng để chuyển hướng kinh doanh các lĩnh vực khác nhằm "lấy đâu cá và đâu tôm".

Thái Bình từng là địa phương có hoạt động giết mổ phát triển.

Từ những năm 1980, tỉnh đã có 5 cơ sở giết mổ tập trung để xuất khẩu sản phẩm lợn sữa và thịt lợn mang xuất sang Liên bang Nga, Hồng Kông, Đài Loan... Nhưng đến nay, các cơ sở này đã bị đóng cửa hoặc hoạt động rất cầm chừng. Ngoài khó khăn chung về thị trường xuất khẩu, doanh nghiệp chưa tìm kiếm thị trường mới hoặc thị trường nội địa (siêu thị, nhà hàng, bếp ăn tập thể...) thì sản lượng tiêu thụ rất ít, làm ăn không hiệu quả.

Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Hiện nay, toàn tỉnh có 6 cơ sở giết mổ tập trung đang hoạt động được Chi cục cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Các cơ sở này đều được đầu tư bài bản, bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm; có hệ thống kho lạnh bảo quản thực phẩm sau giết mổ. Chi cục đã bố trí cán bộ chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm soát giết mổ theo quy định. Tuy nhiên, kết quả hoạt động giết mổ rất hạn chế, số GSGC đưa vào giết mổ có, số GSGC đưa vào giết mổ không nhiều, tất cả các cơ sở đều chưa hoạt động đủ quy mô và công suất đo không có thị trường tiêu thụ sản phẩm sau giết mổ.

## Cái khó... bở cái khôn

Số điểm giết mổ nhỏ lẻ tại Thái Bình cũng giống nhiều tỉnh, thành trong cả nước hiện còn lớn, với khoảng 1.700 điểm. Giết mổ là một nghề đặc thù, có cả việc cha truyền con nối và đem lại sinh kế cho nhiều gia đình. Người tiêu dùng có thói quen sử dụng thịt tươi hàng ngày, cùng với khả năng kinh tế, mức thu nhập của đại đa số người dân

trong tỉnh nên giết mổ nhỏ lẻ vẫn tồn tại, gây khó khăn trong việc di dời các cơ sở, hộ giết mổ nhỏ lẻ ra khỏi khu dân cư. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, việc giết mổ GSGC tại các điểm giết mổ nhỏ lẻ không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y, hoạt động giết mổ được thực hiện dưới nền nhà, nền sân, ở các địa điểm được tận dụng trong khuôn viên gia đình với diện tích chật hẹp; xây dựng, thiết kế điểm giết mổ không đồng bộ; chất thải, nước thải chưa được xử lý, thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm. Người giết mổ GSGC chưa được đào tạo, tập huấn kiến thức và hiểu biết về vệ sinh, an toàn thực phẩm, chưa có ý thức chấp hành các quy định về vệ sinh thú y trong quá trình sản xuất, chưa ý thức được

tầm quan trọng của vệ sinh, an toàn thực phẩm. Thực tế kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại các điểm giết mổ này cho thấy, các chỉ tiêu vi sinh vật gây ô nhiễm đều vượt quá mức cho phép, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, gây mất vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Tổ chức quy hoạch và thực hiện quản lý kiểm soát giết mổ GSGC để bảo đảm an toàn thực phẩm chính là bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe của người dân. Năm 2015, UBND tỉnh phê duyệt đề án quy hoạch và quản lý giết mổ GSGC trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2017 - 2025 toàn tỉnh phấn đấu di dời 90% số điểm giết mổ GSGC nhỏ lẻ trong khu dân cư vào các cơ sở tập trung giết mổ và cơ sở giết mổ tập trung đã



Là lĩnh cơ thể mạnh phát triển chăn nuôi nên nhu cầu xây dựng cơ sở giết mổ tập trung rất lớn.

người; lực lượng thông tin liên lạc 2 người. Đồng thời, chỉ đạo HTX DVNN xã chủ động khơi thông các vật cản trên sông, ngòi, mương máng bảo đảm hệ thống tiêu thoát nước trong mùa mưa bảo đạt hiệu quả cao nhất.

Trạm bơm Minh Tân (xã Minh Tân) là 1 trong 3 trạm bơm tiêu úng lớn của huyện đang được Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý với tổng công suất 64.000m<sup>3</sup>/h, tiêu úng cho các vùng úng trũng 8 xã. Ông Hà Công Khoa, trạm trưởng trạm bơm Minh Tân cho biết: Để phục vụ công tác tiêu thoát nước trong mùa mưa bão năm nay, ngay từ đầu tháng 5 trạm đã tiến hành kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng toàn bộ máy bơm bảo đảm vận hành tốt. Đồng thời, bố trí lực lượng túc trực thường xuyên tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn máy móc, thiết bị trong mùa mưa bão; huy động nhân lực, phương tiện giải tỏa các tuyến sông cấp 1, cấp 2 và sông dài trạm bơm bảo đảm thông thoáng, đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu nhanh chóng.

Hung Hà hiện có 3 tuyến đê với tổng chiều dài 40,1km và 9 cống dưới đê. Trong những năm qua, hệ thống đê điều trên địa bàn huyện được đầu tư kinh phí tu bổ, sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số đoạn đê chưa bảo đảm đủ mặt cắt thiết kế, mặt đê còn nhỏ, không có cơ đê phía đồng, địa chất nền đê ở một số nơi được đắp trên nền đất yếu... Một số kè xây dựng từ lâu, chưa được đầu tư kinh phí tu bổ, sửa chữa. Ông Nguyễn Ngọc Thành, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê huyện cho biết: Hưng Hà có 9 trọng điểm xung yếu, vì vậy chúng tôi đẩy mạnh tuyên truyền người dân không vi phạm hành lang bảo vệ đê, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đê điều; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hệ thống đê, xây dựng phương án khắc phục, sửa chữa hư hỏng (nếu có); rà soát, xây dựng phương án hộ đê phù hợp với điều kiện thực tế, theo phương châm "4 tại chỗ" trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay huyện Hưng Hà đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, thực hiện nghiêm túc phương châm "4 tại chỗ", bảo đảm nguồn nước sản xuất và tiêu úng nhanh khi có mưa lớn xảy ra. UBND huyện đã thành lập 6 cụm chỉ huy phòng, chống thiên tai và 3 cụm phòng, chống úng; tổ chức tập huấn kỹ thuật cho các lực lượng sẵn sàng ứng phó với thiên tai; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị sớm và đầy đủ cho công tác phòng, chống thiên tai, chống mới biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, quyết tâm hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra.

THANH THUY

được xây dựng; quản lý và thực hiện kiểm soát giết mổ 100% lượng sản phẩm GSGC tiêu thụ tại thị trường trong tỉnh.

Ngay sau khi đề án được ban hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương để xuất cơ chế chính sách để xây dựng một cơ sở giết mổ tập trung cung cấp nhu cầu thực phẩm cho thành phố Thái Bình, mỗi huyện thị điểm quy hoạch và quản lý giết mổ tại ít nhất một xã. Tuy nhiên, đến nay các địa phương vẫn chưa chỉ ra được quy đất dành cho giết mổ tập trung để kêu gọi các đơn vị nghiên cứu đầu tư xây dựng. Trong khi đó, thị trường tiêu thụ sản phẩm của cơ sở giết mổ tập trung không có, doanh nghiệp không kỳ được hoàn thành xuất khẩu thực phẩm do giá thành sản xuất cao hơn các nước...

Các cơ sở giết mổ GSGC tập trung sẽ đóng vai trò như một "giám sát viên", bảo đảm nghiêm túc quy trình an toàn thực phẩm từ khâu chăn nuôi cho tới khâu chế biến. Làm tốt công tác giết mổ tập trung là chìa khóa để nâng cao chất lượng đàn vật nuôi theo hướng "tự giác từ gốc" của các hộ chăn nuôi; đồng thời, đây cũng là tiền đề để xây dựng chuỗi chế biến sạch, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm. Trong khi chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư cần có giải pháp tăng cường quản lý, kiểm tra cơ sở giết mổ nhỏ lẻ cũng như "mạnh tay" đóng cửa những cơ sở không bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y; có cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ sở giết mổ tập trung.

NGÂN HUỖN